

“โครงการสานฝันอาชีพ”

การดำเนินงานสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษ เพื่อสนองพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามงาน ณ เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย สังกัดเรือนจำจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ และทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เรื่องการจัดหาทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีทุนในการประกอบอาชีพ

กรมราชทัณฑ์ น้อมรับพระราชกระแสรับสั่ง จึงจัดทำโครงการสานฝันอาชีพ โดยเริ่มนำร่องที่เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย และเรือนจำจังหวัดน่าน คัดเลือกผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษที่มีความประพฤติดี มีความตั้งใจ และมีแผนในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ แต่ยังมีขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเริ่มต้นประกอบอาชีพเข้าร่วมโครงการฯ เบื้องต้น จำนวน ๑๔ ราย จากนั้นได้ดำเนินการสัมภาษณ์และติดตามเยี่ยมบ้านของผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนำข้อมูลเสนอโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนประกอบอาชีพ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้แก่กรมราชทัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๐,๐๘๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดสิบบาทถ้วน) ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนายสมศักดิ์ รั้งสิโยภาส รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย คณะข้าราชการ กองสังคมสงเคราะห์ กรมราชทัณฑ์ และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก เรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต ๕ และเขต ๖ ร่วมรับเสด็จ

ในการนี้ กรมราชทัณฑ์ จึงได้จัดตั้ง “กองทุนพระราชทาน สานฝันอาชีพ” ขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษของผู้ต้องขัง โดยในเบื้องต้นมีผู้พ้นโทษที่ร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ ราย (ผู้ชาย ๑๒ ราย ผู้หญิง ๒ ราย) เป็นผู้พ้นโทษจากเรือนจำชั่วคราวเขาน้อย จำนวน ๑๐ ราย และผู้พ้นโทษจากเรือนจำจังหวัดน่าน จำนวน ๔ ราย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมทั้งด้านฐานะ พื้นฐานความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจ และความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ โดยให้ความช่วยเหลือเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือพืชพันธุ์ต่างๆ มากกว่าการให้เป็นเงิน เช่น พันธุ์ปลา กบ สุกร โค อาหารสำหรับสัตว์ และค่าซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้พ้นโทษ

การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ศูนย์กีฬาพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖

นายสมศักดิ์ รังสีโยภาส รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย ได้นำคณะข้าราชการ กองสังคมสงเคราะห์ และเรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต ๕ และเขต ๖ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์กีฬาพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน



รอง อรท.พ. กราบบังคมทูล รายงานผลการดำเนินงาน “โครงการสานฝันอาชีพ” ตามพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งถวายหนังสือรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว และรับพระราชทานเงินทูลฯ เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป



กรมราชทัณฑ์ ได้ทำการสัมภาษณ์ และติดตามเยี่ยมบ้าน รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ร่วมกับคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ เป็นประธาน และที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ฯ ผลการพิจารณาผู้มีพันโทษที่สมควรได้รับทุนพระราชทานฯ จำนวน ๑๔ ราย โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๑๑ ราย ประกอบอาชีพค้าขายอาหาร จำนวน ๒ ราย และประกอบอาชีพช่างเชื่อมโลหะ จำนวน ๑ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๐,๐๘๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดสิบบาทถ้วน)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งชื่นชมการดำเนินงานของเรือนจำชั่วคราวเขาน้อยที่สามารถพัฒนาพื้นที่ได้ดีแม้มีผู้ต้องขังจำนวนน้อย และพระราชทานข้อสังเกตในงานด้านการฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขัง ควรเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับบุคลิกของแต่ละคนด้วย จะได้สามารถนำไปใช้ได้จริงภายหลังพ้นโทษ



เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย สังกัดเรือนจำจังหวัดน่าน ได้แจ้งผู้พ้นโทษที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๓ ราย เข้ารับมอบทุนฯ พระราชทาน จากกองทุนพระราชทาน สานฝันอาชีพ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา โดยมี รอง อรท.พ. เป็นประธานในพิธีฯ และผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ประจำเขต ๕ และเขต ๖ ข้าราชการ ญาติผู้พ้นโทษ และผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวเขาน้อย เข้าร่วมพิธี





